

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 163/2020/HS-PT
Ngày 06 tháng 5 năm 2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Ý

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Công

Ông Tô Chánh Trung

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 888/HS-PT ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với các bị cáo Đoàn Viết H, Ngô Xuân T do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 94/2019/HS-ST ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đ N.

Các bị cáo có kháng cáo:

1. Đoàn Viết H (Tên gọi khác: Bi), sinh ngày 04/3/1984; tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi cư trú: 402/11/7 tổ 5, khu phố 3, phường Tam H1, thành phố B H2, tỉnh Đ N; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Đạo Thiên chúa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12. Con ông Đoàn Viết H3, sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1962. Bị cáo chưa có vợ con. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt ngày 26/4/2019, tạm giam ngày 05/5/2019 tại Trại tạm giam Công an Đ N(có mặt).

2. Ngô Xuân Thành, sinh ngày 26/10/1970; tại tỉnh Đ N.

Nơi cư trú: Ấp Phú Dông, xã P C, huyện Đ1 Q, tỉnh Đ N; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Đạo Thiên Chúa; nghề nghiệp: Bảo vệ; trình độ học vấn: 9/12. Con ông Ngô Xuân T1, sinh năm 1940 và bà Nguyễn Kim B1, sinh năm 1954. Bị cáo có vợ tên Phạm Thị Thanh N1, sinh năm 1978 (đã ly hôn) và có hai con lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2008. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt ngày 26/4/2019, tạm giam ngày 05/5/2019 tại Trại tạm giam Công an Đ1 N2(có mặt).

- *Người bào chữa theo yêu cầu cho bị cáo H:* Ông Đặng Đình M- Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Đặng Đình M- Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: “Lisa Nguyen” sinh sống tại nước Canada là đối tượng thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung chống phá Đảng, chính quyền Việt Nam trên mạng Internet, kêu gọi, lôi kéo mọi người tham gia các hoạt động biểu tình, gây rối tham gia các hoạt động chống phá nhằm thay đổi thể chế chính trị - kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn Viết H cùng Võ Thường Trung, Trần Đình Thoáng, Ngô Xuân T, Nguyễn Đình Khuê, Bùi Trọng Vỹ, Lê Quý Vũ, Hoàng Anh Thiện, Trần Công Linh, Trần Thị Quỳnh Hoa là những người có tư tưởng chống đối chính quyền Việt Nam và thường xem các bài viết có nội dung chống phá Đảng, chính quyền Việt Nam trên mạng Internet. Đoàn Viết H được “Lisa Nguyen” tin tưởng giao là “Trưởng nhóm biểu tình ôn hòa” để thực hiện một số hoạt động biểu tình, gây rối dịp lễ 30/4/2019 và H đã rủ rê, lôi kéo Nguyễn Đình Khuê, Bùi Trọng Vỹ cùng một số người sẽ tham gia khi có biểu tình. “Lisa Nguyen” cùng Đoàn Viết H bàn bạc, trao đổi thống nhất, lợi dụng thời điểm cuộc gặp mặt thượng đỉnh Mỹ - Triều để tập hợp người dân đi biểu tình gây mất an ninh trật tự, gây tiếng vang với các tổ chức phản động nước ngoài. Thực hiện kế hoạch biểu tình ngày 28/4/2019, “Lisa Nguyen” đã giới thiệu cho Đoàn Viết H các facebook như “Tim tự do” của Võ Thường Trung; “Thân Độc” của Ngô Xuân T; “Vũ Le Quý” của Lê Quý Vũ ở Đồng Nai; “Minh Đạt”, “Thế Hùng” ở Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi, thống nhất hành động cũng như gặp mặt, hướng dẫn cho các đối tượng cài đặt phần mềm, cài ứng dụng tin nhắn mã hóa và tự hủy theo thời gian để bảo mật thông tin liên quan, tránh bị phát hiện. Để thực hiện được ý định

biểu tình gây rối loạn, cháy nổ, Đoàn Viết H, Võ Thường Trung, Ngô Xuân T và Nguyễn Đình Khuê nhiều lần gặp gỡ để trao đổi, bàn bạc chuẩn bị thực hiện cùng đưa ra các phương án, cách thức tiến hành biểu tình nhằm gây tiếng vang, cụ thể:

Cuối tháng 3/2019, Đoàn Viết H tới nhà Võ Thường Trung hướng dẫn Trung cách sử dụng phần mềm bảo mật thông tin. Sau đó, H kết bạn trên facebook với Trung và trao đổi về việc “Lisa Nguyen” có gửi tiền hỗ trợ biểu tình không, tình hình xã hội tại Việt Nam chủ yếu về Luật đặc khu, Formosa, dân chủ, nhân quyền, biểu tình... Khoảng 20 giờ, ngày 05/4/2019, Đoàn Viết H, Võ Thường Trung gặp Nguyễn Đình Khuê vì có hẹn facebook “Phan Dong” ở Bình Thuận đã từng tham gia biểu tình vào chơi. Cả nhóm gặp tại quán Phong Trần, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa và H hướng dẫn cho “Phan Dong” cách sử dụng facebook để không bị khóa. Cả nhóm nói chuyện trao đổi, thảo luận chuẩn bị biểu tình bởi “Lisa Nguyen” (ở nước ngoài) có phần nôn nóng, hối thúc. Võ Thường Trung muốn phải có hoạt động gây tiếng vang như đánh thuốc nổ vào các trụ điện để lực lượng chức năng tập trung xử lý thì cuộc biểu tình mới thành công. Trung đề nghị các đối tượng đóng góp tiền để Trung mua thuốc nổ từ một người tên “Gà” ở Đắk Lắk. Đồng thời, nếu có điều kiện thì mua thêm Flycam để cài đặt thuốc nổ theo hướng dẫn trên mạng Internet vì thực hiện theo các đoạn ghi hình do “Lisa Nguyen” gửi không hiệu quả, không gây được tiếng vang và sự chú ý. Nguyễn Đình Khuê cho biết gần Công ty Taiwan Vina (Khuê đang làm công nhân ở đây) có địa điểm thích hợp để thực hiện việc đánh thuốc nổ và Khuê sẽ dẫn Trung đi khảo sát để hành động. Sau cuộc gặp, Khuê dẫn Trung đến trạm truyền tải điện của Công ty truyền tải điện Miền Đông 1 tại Khu công nghiệp Biên Hòa (gần công ty Taiwan Vina) để Trung khảo sát. Vì trời tối không nhìn thấy rõ, nên Trung nói để ban ngày sẽ xem lại sau và Khuê nói việc đánh thuốc nổ như thế nào là nhiệm vụ của nhóm hành động của Trung. Sau khi ra về, Khuê trao đổi với Hoan về việc đã dẫn Trung đi khảo sát điểm gây nổ.

Khoảng 20 giờ ngày 13/4/2019, Võ Thường Trung đi cùng với Phúc sử dụng tài khoản “Phúc Địa” và Trần Đình Thoáng, tài khoản “Hoa Khanh”, Bùi Trọng Vỹ, Hoàng Anh Thiện và gặp Đoàn Viết Hoan tại quán cà phê ở chung cư thuộc phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Cả nhóm trao đổi những vấn đề về đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam cùng xuống đường biểu tình để yêu cầu chính quyền đuổi người Trung Quốc về nước; bàn bạc phương thức, cách tiến hành, phân công nhiệm vụ khi biểu tình. Võ Thường Trung đề cập hành động

đánh phá các trụ điện gây cháy nổ, mất điện, thì H cùng Khuê nói đây là hoạt động của nhóm Trung, nên không tham gia và chỉ đi biểu tình. Riêng Thiện, Thoáng và Phúc thì không tham gia ý kiến. Sau cuộc gặp, Phúc gửi yêu cầu kết bạn facebook và được H đồng ý, nhưng cả hai chưa trao đổi gì với nhau. Khoảng 2 ngày sau, H rủ Khuê đi Thành phố Hồ Chí Minh, gặp số đối tượng do “Lisa Nguyen” giới thiệu để bàn bạc hoạt động biểu tình vào ngày 30/4/2019. Vì trưa nắng nóng, nên H và Khuê không đi mà ghé quán Phong Trần ở phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa uống nước. H cho biết “Lisa Nguyen” gọi và đề nghị H bàn bạc với các nhóm để tiến hành biểu tình sớm hơn dự kiến, tức vào khoảng ngày 27-28/4/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khuê nói H gọi điện cho Trung đến quán trao đổi. Sau đó, Trung cùng Thoáng đến quán, Trung nói cầu Sập ở Biên Hòa là địa điểm thích hợp để gây ách tắc giao thông, bằng việc sử dụng các xe kéo tự chế đưng các vỏ xe rồi đốt, thì H nói nếu làm, nên chuyển xuống Khu vực công viên 30/4, gần giáo xứ Hà Nội vì ở đó lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều hơn, sẽ hiệu quả hơn đánh ở cầu Sập. Bản thân Khuê không đồng tình với ý tưởng đánh cầu gây ách tắc, hỗn loạn còn Thoáng không tham gia ý kiến. Ngày 14/4/2019, Nguyễn Đình Khuê gửi tin nhắn qua Messenger, cho Đoàn Viết H, có nội dung về cách thức cướp súng và tấn công, thủ tiêu lực lượng Công an giao thông. Tin nhắn trên, Khuê gửi cho H để tham khảo ý kiến và được H cho biết là sẽ không làm những chuyện bạo lực này trước khi tổ chức được một cuộc biểu tình lớn, không đồng tình với ý tưởng của Khuê. Ngày 22/4/2019, thông qua “Lisa Nguyen” tài khoản Facebook tên “Thế Hùng”, trao đổi với H về việc gặp Trung để trao đổi thống nhất việc đi biểu tình vào ngày 28/4/2019. Đến 18 giờ 30 phút ngày 22/4/2019, Hoan cùng “Thế Hùng” gặp Trung tại quán cà phê gần Trạm dừng chân bò sữa Long Thành, huyện Long Thành. Cuộc gặp do “Lisa Nguyen” yêu cầu để “Thế Hùng” hỏi rõ việc Trung có tham gia biểu tình không. Khi gặp, Trung cho biết việc tổ chức biểu tình chỉ qua những lời kêu gọi trên mạng Internet sẽ không thành công, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, H và “Thế Hùng” ra về.

Tháng 3/2019, “Lisa Nguyen” gửi kết bạn với Ngô Xuân T, qua tài khoản Facebook tên “Thân Độc”, tài khoản Facebook của Thành lấy ảnh cờ vàng 3 sọc đỏ có ảnh chúa Jesu làm hình đại diện trang cá nhân “Thân Độc”, kèm tiêu đề "VIỆT NAM CỘNG HÒA TRONG TIM TÔI, THÙ NHẤT CỘNG SẢN, TÌM ĐƯỜNG SÁT CỘNG". Thành đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước và kêu gọi mọi người tham gia biểu tình đòi dân chủ, nhân quyền. Để tạo

niềm tin với “Lisa Nguyen”, T đã nói dối trước đây là bộ đội công binh nên có hiểu biết về việc gây cháy nổ và sẽ đánh thuốc nổ vào trụ sở công an xã; T cũng đã tham gia các cuộc biểu tình và hiện đã tập hợp được lực lượng khoảng 17 người ở các tỉnh sẵn sàng thực hiện các hành động chống phá. “Lisa Nguyen” đã gửi nhiều thư điện tử đến Email của T, đáng chú ý là kế hoạch biểu tình, phân nhiệm vụ, hành động của “nhóm bảo an” mà Đoàn Viết H đã soạn thảo, “cắm nang xuống đường”, các mẫu truyền đơn, lời kêu gọi biểu tình trong dịp lễ 30/4/2019. “Lisa Nguyen” trao đổi với Thành việc tiến hành biểu tình vào ngày 28/4/2019 hoặc 30/4/2019 và nhóm của T nhận nhiệm vụ gây cháy nổ. T cho biết lực lượng 17 người của T, sau các cuộc biểu tình bị công an truy bắt nên đã tan rã về các tỉnh, vì vậy cần thời gian để tập hợp lực lượng. Sau đó, T thông báo với “Lisa Nguyen” là đã tập hợp được 5 đến 7 người tham gia biểu tình. Để thực hiện kế hoạch biểu tình, “Lisa Nguyen” giới thiệu và cho T số điện thoại của Đoàn Viết H, để hướng dẫn cài đặt phần mềm và ứng dụng đảm bảo bí mật quá trình trao đổi. Đồng thời cho biết H sẽ giới thiệu và sắp xếp cho T gặp Võ Thường Trung là Trưởng nhóm “Hành động” để bàn bạc thực hiện việc gây cháy nổ trong cuộc biểu tình ngày 28/4/2019.

Ngày 20/4/2019, Đoàn Viết H đi cùng với Bùi Trọng Vỹ gặp Ngô Xuân T tại Ngã tư Amata thuộc thành phố Biên Hòa và H cài đặt hướng dẫn sử dụng phần mềm, ứng dụng bảo mật, chỉnh lại phần mềm trên điện thoại cho T cũng như nói chuyện về việc biểu tình, gây rối trong dịp lễ 30/4/2019 theo chỉ đạo của “Lisa Nguyen”. T nhắc H việc “Lisa Nguyen” hứa gửi 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) cho T, nhưng H không có ý kiến. Vào tối ngày 24/4/2019, H đi cùng Bùi Trọng Vỹ đón T đến quán cà phê tại phường Tân Hiệp thì H tiếp tục hướng dẫn T cách sử dụng các phần mềm bảo mật đã cài đặt. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, T gọi điện thoại qua ứng dụng Viber cho “Lisa Nguyen” hỏi về tiền và đưa máy điện thoại cho H nói chuyện. Theo chỉ đạo của “Lisa Nguyen”, H mượn 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) của Vỹ để đưa cho T và T đã sử dụng số tiền này tiêu xài cá nhân. Sáng ngày 25/4/2019, “Lisa Nguyen” yêu cầu Thành cung cấp thông tin của những người trong nhóm T để gửi tiếp 1.000.000đ (Một triệu đồng) và T đã cung cấp thông tin của bản thân gồm địa chỉ, tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân để “Lisa Nguyen” gửi tiền, nhưng chưa được nhận.

Thực hiện ý định biểu tình gây rối, Đoàn Viết H soạn thảo “Kế hoạch xuống đường biểu tình”, góp ý bài viết “cắm nang xuống đường”, tạo đường dẫn và tải 12 đoạn ghi hình hướng dẫn gây cháy nổ lên mạng Internet. Cụ thể:

Sau nhiều lần trao đổi, bàn bạc qua điện thoại và nhắn tin với “Lisa Nguyen”, Đoàn Viết H nhận lời soạn thảo kế hoạch biểu tình. Sau khi nghiên cứu, tổng hợp thông tin và kiến thức của bản thân, H đã dự thảo xong kế hoạch biểu tình bằng bản viết tay, đến ngày 28/3/2019 chỉnh sửa, chốt lọc một số nội dung và đánh máy kế hoạch gửi cho “Lisa Nguyen” qua mail ketnoivoilisa@gmail.com và johnjenitt@gmail.com. Hoan viết kế hoạch biểu tình này theo yêu cầu của “Lisa Nguyen” nhằm mục đích xuống đường biểu tình và sẽ tiến hành kế hoạch khi đã tập hợp ít nhất là 200 người. Nội dung kế hoạch xuống đường biểu tình gồm: các phần Trinh sát, Truyền thông, Chuẩn bị và Hành động với lực lượng tham gia từ 100 đến 200 người tại những địa điểm công cộng dễ gây ùn tắc giao thông, nhưng cũng dễ rút lui, tiến hành vào 02 ngày cuối tuần tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng địa bàn lân cận với mục đích gây mất an ninh trật tự, làm suy yếu chính quyền nhân dân. Ngoài gửi cho “Lisa Nguyen”, Hoan còn gửi kế hoạch biểu tình đến “Thế Hùng” qua mail Rongnuocnam@gmail.com, “PhamVanthanh” qua mail facomatora@gmail.com và “Văn Vỹ”.

Ngày 22/4/2019, “Lisa Nguyen” tiếp tục gửi Email yêu cầu H viết hướng dẫn cụ thể cho lực lượng tham gia biểu tình gồm: Nhóm gây cháy ở Thành phố Hồ Chí Minh; nhóm bảo an làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự khi biểu tình; nhóm trinh sát làm nhiệm vụ khảo sát, tìm địa bàn; lực lượng tham gia biểu tình, hậu cần, phương án rút lui an toàn cũng như cách phối hợp toàn nhóm. H đã chép các yêu cầu của “Lisa Nguyen” vào sổ tay và đã viết xong nội dung về nhiệm vụ, hành động của nhóm bảo an. Ngày 24/4/2019, H đánh máy chuyển nội dung này vào mail ketnoivoilisa@gmail.com của “Lisa Nguyen”, mail Rongnuocnam@gmail.com của “Thế Hùng” để góp ý. Dự thảo nhiệm vụ, hành động của nhóm bảo an có nội dung “đôi phương có thể làm” có nghĩa là những việc Công an Việt Nam có thể làm đối với người tham gia biểu tình gồm: “Cho tiền người đi biểu tình nhằm mục đích chụp mũ nhận tiền Việt Tân; Tấn công lực lượng bảo vệ chế độ nhằm tạo cơ đàn áp; Bỏ độc vào nước uống/thức ăn phân phát cho người đi biểu tình; Trà trộn, chia cắt đám đông ra những phần nhỏ để trấn áp; Giả làm người biểu tình nhưng cầm cờ đỏ nhằm gây hiệu ứng ngược để hướng dư luận là người dân xuống đường ủng hộ chế độ và chụp mũ người dân đi biểu tình là an ninh chìm nhằm gây hỗn loạn dẫn đến đám đông tan rã.” Các nội dung khác theo yêu cầu của “Lisa Nguyen” do không đồng tình với hoạt động bạo lực nên H không soạn thảo.

Đoàn Viết Hoan đã tải bài viết “Cắm nang xuống đường” do “Lisa Nguyen” đăng trong nhóm “Bạn của Lisa Nguyen” có các phần như: băng rôn/biểu ngữ/logo; khẩu hiệu; gây sự chú ý và tăng sự tham gia của người dân; lấy danh sách những gia đình công an/bọn cầm đầu ở địa phương đàn áp dân, chuẩn bị biểu tình; biểu tình ôn hòa, đoàn kết biểu tình bảo vệ người biểu tình; các phương thức vô hiệu hóa khói cay, vô hiệu hóa khiên và mặt nạ, vô hiệu hóa chó săn, vô hiệu hóa hết tất cả dụng cụ của CSCĐ/CS dùng để trấn áp đoàn biểu tình; bom xăng... Nội dung bài viết hướng dẫn cách thức xuống đường biểu tình, chống đối, vô hiệu hóa hoạt động đảm bảo ANTT của lực lượng chức năng Việt Nam thông qua các hành vi bạo lực, khủng bố bằng bom xăng, dao bằm, gậy... tấn công người thi hành công vụ, bắt công an làm con tin để gây sức ép trong trường hợp có đối tượng biểu tình gây rối bị bắt, về xem, góp ý trực tiếp vào bài viết và gửi đến mail ketnoivoilisa@gmail.com của “Lisa Nguyen” vào ngày 25/4/2019 với nội dung “Chanh dùng để sơ cứu khi bị trúng hơi cay/Nước uống, có thể dùng thấm ướt khẩu trang/khăn để chống hơi cay và nhiệt độ ngoài trời”. Cùng ngày, H tiếp tục gửi mail cho “Lisa Nguyen” góp ý thêm với nội dung: “Bài trên đã khá đầy đủ rồi, em chỉ sửa và thêm vô vài chỗ. Có nhiều chỗ em không sửa chỉ có thể góp ý: dân ở miền Nam không cuồng Mỹ như miền Bắc, có lẽ nên xem xét bỏ bớt yếu tố T và M. Chị xem lại vấn đề này. Sau ngày 28 này em sẽ phải tạm ngưng 2-3 tuần. Vì gần đây công việc em không được thuận lợi lắm mà đi lo việc này nhiều phải giảm thời gian làm việc lại và cũng tốn kém nên em không thể duy trì được”. Để thực hiện kế hoạch biểu tình kết hợp bạo lực, phá hoại, ngày 10/3/2019 “Lisa Nguyen” yêu cầu Đoàn Viết H tải 12 đoạn ghi hình hướng dẫn gây cháy để tạo thành đường dẫn gửi lại cho “Lisa Nguyen”. H tạo thành 02 đường dẫn là “tinhocanban” chứa 1 đoạn ghi hình và “tinhocnangcao” chứa 12 đoạn ghi hình. Ngoài việc gửi 2 đường dẫn trên cho “Lisa Nguyen” thì H đã gửi đường dẫn “tinhocanban” cho tài khoản “Thế Hùng”, “Tân Kỳ Nguyễn” và “Vũ Lê Quý”. Ngày 21/3/2019, “Lisa Nguyen” tiếp tục yêu cầu H làm lại 02 đường dẫn chứa các đoạn ghi hình hướng dẫn chế tạo chất gây cháy, vì ngày 12/3/2019 H đã xóa hết tất cả đoạn ghi hình chứa trong 02 đường dẫn đã tạo. H đã làm lại 02 đường dẫn mới là “tinhoccb1” chứa 1 đoạn ghi hình và “tinhocnangcao” chứa 12 đoạn ghi hình, rồi gửi vào Email của “Lisa Nguyen”. Ngày 28/3/2019, H thực hiện yêu cầu của “Lisa Nguyen” gửi đường dẫn “tinhocnangcao” cho tài khoản “Tân Kỳ Nguyễn”. Ngày 23/3/2019, H hướng dẫn cho Lê Quý Vũ, cách mở đoạn ghi hình gây cháy do “Lisa Nguyen” gửi cho Vũ. Đầu tháng 4/2019, H đã xóa các videoclip trong 02 đường dẫn do “Lisa Nguyen”

yêu cầu và H đã tải 12 đoạn ghi hình lên trang megaupload.nz. và gửi qua mail của “Lisa Nguyen” đường dẫn xem các đoạn ghi hình trên vào ngày 11/4/2019.

Ngày 09/4/2019, H giúp điền dấu tiếng việt cho bài “Chương trình han hoa” tức “Chương trình Hán hóa” để “Lisa Nguyen” gửi cho các diễn đàn tham khảo và hướng dẫn người dân trong nước. Nội dung bài viết xuyên tạc chủ trương kê khai tài sản, điều tra dân số, lắp đặt camera an ninh của Nhà nước, cho rằng Việt Nam sẽ bị Hán hóa, qua đó hướng dẫn người trong nước cần sử dụng VPN, thực hiện bất tuân dân sự, chuẩn bị cho tổng nổi dậy từ bất bạo động sang bạo động; liên kết với hải ngoại qua RFA, VOA, DLSN, qua livesteam của “Benny Trương”, “Tân Thái”, “Hoang Ngoc Dieu”... cũng như hướng dẫn người hải ngoại các hoạt động để hỗ trợ người trong nước chống phá chính quyền Việt Nam. Ngày 23/4/2019, Hoan nhận nội dung kêu gọi biểu tình từ Email ketnoivoilisa@gmail.com của “Lisa Nguyen” gồm: Viết truyền đơn lên tiền; Thẻ đánh giặc Tàu; Lời kêu gọi biểu tình 30/4/2019, kích động biểu tình nhân dịp 30/4/2019 với nhiều hành động mạnh mẽ, khủng bố, tấn công lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền cơ sở nhằm lật đổ chính quyền cộng sản Việt Nam. Trong thời gian thực hiện các yêu cầu của “Lisa Nguyen”, Đoàn Viết H nhận tổng cộng 350 đô la Canada của “Lisa Nguyen”.

Ngày 25/4/2019, khi Đoàn Viết H, Võ Thường Trung, Ngô Xuân T và Nguyễn Đình Khuê đang tiếp tục thực hiện ý định biểu tình, gây rối thì bị bắt giữ.

Tại Kết luận giám định ngày 12/7/2019 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đ N, về nội dung các bài viết trên tài khoản Facebook tên “Las Plagas” của Đoàn Viết H, tài khoản Facebook tên “Thân Độc” của Ngô Xuân T, tài khoản Facebook tên “Ngài Nam Tước” của Nguyễn Đình Khuê và tài khoản Facebook tên “Tim Tự Do” của Võ Thường Trung, Giám định viên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đ N, kết luận: 34 tờ (37 trang) tài liệu có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, kích động, kêu gọi biểu tình chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- (Bút lục số 277, 278, 279).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 94/2019/HS-ST ngày 26/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đ N.

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Đoàn Viết H, Ngô Xuân T phạm tội “Phá rối an ninh”.

2. Về hình phạt:

Áp dụng khoản 3 Điều 118; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Viết H 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/4/2019.

Xử phạt: Bị cáo Ngô Xuân T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/4/2019.

Ngoài ra bản án còn tuyên xử các bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 29/11/2019 bị cáo Đoàn Viết H kháng cáo và ngày 09/12/2019 bị cáo Ngô Xuân T kháng cáo, cùng với nội dung cho rằng mức án quá nặng, xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có quan điểm: Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cấp sơ thẩm; hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm nhằm chống phá chính quyền nhà nước; cấp sơ thẩm xem xét hành vi của từng bị cáo và xử phạt bị cáo Đoàn Viết H 3 năm tù và bị cáo Ngô Xuân T 2 năm 6 tháng tù là có căn cứ, đề nghị không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đoàn Viết H cho rằng hành vi của bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Phá rối an ninh”, vì hành vi của bị cáo chưa cụ thể, chưa xảy ra nhưng bị cáo nhận tội và xin giảm nhẹ được xem là tình tiết mới, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được hưởng án treo.

Viện kiểm sát tranh luận với Luật sư cho rằng kế hoạch của các bị cáo chưa thực hiện, chưa gây ra hậu quả nên cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo theo khoản 3 Điều 118 Bộ luật hình sự và hành vi của các bị cáo chống phá an ninh, không thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận phần bào chữa của Luật sư đề nghị cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm h, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo nói lời nói sau cùng thể hiện đã hối hận về hành vi của mình và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Đơn kháng cáo của bị cáo Đoàn Viết H và Ngô Xuân T đúng quy định pháp luật, được giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

- Xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đoàn Viết H và Ngô Xuân T thì thấy:

[1]. Các bị cáo đã trao đổi, bàn bạc cùng chuẩn bị cách thức tiến hành biểu tình, gây cháy nổ, đưa ra các phương án cách đối phó, rút lui bảo đảm an toàn khi biểu tình ngày 28/4/2019, nhằm để chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch tiến hành biểu tình, gây rối, gây cháy nổ của các bị cáo chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với tài liệu Cơ quan điều tra đã thu thập, lời khai của các bị cáo tại cấp sơ thẩm nên lời bào chữa của Luật sư cho rằng hành vi của bị cáo Đoàn Viết H chưa cụ thể là không có căn cứ. Do kế hoạch của các bị cáo chưa thực hiện, chưa gây ra hậu quả vật chất nên cấp sơ thẩm đã quy kết hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội: “Phá rối an ninh” theo khoản 3 Điều 118 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội.

[2]. Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, là nguyên nhân dẫn đến sự bạo loạn và kích động một số phần tử chống phá nhà nước, làm mất trật tự trị an tại địa phương; làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong vụ án này, cấp sơ thẩm xác định các bị cáo đều là người thực hiện hành vi chống phá an ninh đất nước là có căn cứ; trong đó bị cáo Đoàn Viết H được phân công “Trưởng nhóm biểu tình ôn hòa”. Đồng thời, để thực hiện được cuộc biểu tình gây rối vào ngày 28/4/2019, bị cáo Đoàn Viết H soạn thảo “Kế hoạch xuống đường biểu tình”, tham gia góp ý bài viết “Cầm nang xuống đường”, tạo đường dẫn và tải 12 đoạn ghi hình hướng dẫn gây cháy nổ lên mạng Internet; viết hướng dẫn những hành động cụ thể cho các nhóm. Như vậy, vai trò của bị cáo Đoàn Viết H là người soạn thảo toàn bộ kế hoạch, phương án thực hiện biểu tình, chống đối chính quyền... nên cấp sơ thẩm xác định bị cáo Đoàn Viết H là người đứng đầu và tham gia tích cực nhất trong vụ án là có căn cứ. Cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết chưa gây hậu quả (do chuẩn bị phạm tội) để định khung hình phạt và hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, không thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì vậy, Luật sư bào chữa cho bị cáo Đoàn Viết H yêu cầu áp dụng thêm tình tiết

giảm nhẹ theo điểm h, i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, để giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo là không có căn cứ chấp nhận.

Đối với bị cáo Ngô Xuân T là người có hiểu biết về việc gây cháy nổ, đã từng tham gia các cuộc biểu tình, sẵn sàng lôi kéo, tập hợp lực lượng thực hiện các hoạt động gây rối, chống phá. Việc bị cáo Ngô Xuân T không thực hiện được gây rối, gây cháy nổ vào ngày 28/4/2019 là ngoài ý muốn của bị cáo, do bị phát hiện bắt giữ kịp thời không cho bị cáo thực hiện. Do đó, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù là phù hợp với hành vi của bị cáo.

[3]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đoàn Việt H và Ngô Xuân T không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới, để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, quyết định của bản án sơ thẩm là có căn cứ pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát, bác đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm. Các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Đoàn Việt H (Bi), bị cáo Ngô Xuân T; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuyên bố bị cáo Đoàn Việt H (Bi), bị cáo Ngô Xuân T phạm tội: “Phá rối an ninh”.

Áp dụng khoản 3 Điều 118; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Việt H (Bi) 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/4/2019.

Xử phạt: Bị cáo Ngô Xuân T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/4/2019.

Tiếp tục tạm giam các bị cáo để bảo đảm thi hành án.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Đoàn Việt H (Bi) nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng).

Bị cáo Ngô Xuân T nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng).

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2020.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (1)
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (1)
- TAND tỉnh Đ1 N2(1);
- VKSND tỉnh Đ1 N2(1);
- Cục THADS tỉnh Đ1 N2(1);
- CA tỉnh Đ1 N2(1);
- Sở tư pháp tỉnh Đ1 N2(1)
- Trại tạm giam CA tỉnh Đ1 N2(3)
(02 bản tổng đạt cho 02 bc)
- Lưu HS(1) VT (6) 17b PTHH.

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đặng Văn Ý

Các Thẩm phán

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Tô Chánh Trung

Phạm Văn Công

Đặng Văn Ý

